



**SUY NIỆM  
TIN MỪNG  
CHÚA NHẬT**

\*

**Ngày 29-11-2015**

**Chúa nhật 1 Mùa Vọng**

**Đứng thẳng và ngẩng đầu**

**LỜI CHÚA: Lc 21, 25-28.34-36**

*Đức Giêsu nói về ngày Quang lâm của Người rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”*

**SUY NIỆM**

Cuộc sống con người đầy những bất ngờ. Có những điều tôi nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra, thậm chí tin chắc sẽ không thể xảy ra được, vậy mà thực tế chúng lại xảy ra. Có những bất ngờ thú vị làm tôi ngất ngây. Có những bất ngờ đón đau làm tôi hụt hẫng. Lắm người đi coi bói để biết trước tương lai, hầu mong tránh được những bất ngờ bi thảm.

*(xem tiếp trang 2)*

**Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIII**

**Tổng giáo phận Hà Nội, 17 & 18-11-2015**



Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội được tổ chức hằng năm, luân phiên tại các giáo phận trong Giáo tỉnh. Năm nay 2015, Đại hội lần thứ XIII diễn ra tại Tổng giáo phận Hà Nội trong hai ngày 17 và 18 tháng Mười Một với chủ đề “Anh em là muối và là ánh sáng trần gian” (Mt 5,13-14).

*Ngày thứ nhất*

Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIII chính thức khai mạc với nghi thức cung nghinh Thánh giá vào lúc 15g00 thứ Ba 17-11-2015 tại Tiểu Vương cung thánh đường Sở KIỆN.

Tham dự nghi lễ cung nghinh Thánh giá có sự hiện diện của Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, quý Đức giám mục của 10 giáo phận trong Giáo tỉnh Hà Nội, đại diện ban Tuyên giáo Trung ương, các ban ngành sở tại và hơn 21.000 bạn trẻ.

Sau phần mở đầu với những bài hát có cử điệu sôi động, các tham dự viên lắng đọng tâm hồn hướng về đoàn

rước Thánh giá do Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục giáo phận Bùi Chu, chủ sự.

Thánh giá được cung nghinh từ cung thánh nhà thờ Sở KIỆN ra ngoài lễ đài trong tiếng kèn trống và lời hát vang của các bạn trẻ: “Lạy Chúa xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi...”, “Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian. Vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu...”

*(xem tiếp trang 3)*

**Đức hồng y Parolin: “Phải tổng huy động mọi phương tiện an ninh và nguồn lực tinh thần”**

WHD (20.11.2015) – Sau các vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Paris vào đêm thứ Sáu 13-11, Đức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã trả lời phỏng vấn báo La Croix, trong đó ngài kêu gọi huy động mọi yếu tố chính trị và tôn giáo, kể cả Hồi giáo, để diệt trừ nạn khủng bố.

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

\*\*\*

– Sau khi đã hết bàng hoàng vì các cuộc tấn công này, làm sao trở lại cuộc sống bình thường?

– Đức hồng y Pietro Parolin: Trước hết tôi muốn đoan chắc với người



dân Pháp rằng tôi sẽ cầu nguyện cho họ trong lúc khó khăn này và cho toàn thế giới. Như Đức Thánh Cha đã nói, không thể biện minh gì cho những điều đã xảy ra. Sẽ phải mất

*(xem tiếp trang 2)*

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Người Kitô hữu tin rằng vũ trụ sẽ có ngày cùng tận, lịch sử sẽ kết thúc bằng biến cố Đức Kitô quang lâm. Nhưng khi nào chuyện đó xảy ra, chẳng ai biết được. Nó giống như tấm lưới bắt thần chụp xuống trên tất cả dân cư trên mặt đất. Thiên Chúa có tàn nhẫn không khi cứ thích cái bất ngờ, khi cứ để cho con người sống trong thấp thỏm? Thật ra cái bất ngờ chỉ đáng sợ khi Ngài đến mà đèn chúng ta đã cạn dầu, và những nén bạc Ngài giao vẫn còn bị chôn giấu. Nếu chúng ta luôn thanh thoát, sẵn sàng, thì việc Ngài đến sẽ là một bất ngờ thú vị.

Chúng ta dễ bị ru ngủ bởi những hoan lạc trần thế. Trái tim chúng ta dễ bị trì trệ, nặng nề, vì ăn nhậu say sưa, vì nuông chiều thân xác, hay vì quá lo lắng cho cuộc sống hiện tại. Cả những lo lắng chính đáng cũng có thể kéo ta đi xa, và làm ta đánh mất khả năng dừng lại. Chúng ta bị chìm ngập trong những tính toán làm ăn, lo toan cho cuộc sống mà quên tìm lẽ sống.

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy những điều kinh khủng những xáo trộn sâu xa trong vũ trụ vào ngày Chúa đến. Chúng ta không nên hiểu mọi hình ảnh ấy theo nghĩa đen. Điều quan trọng hơn là những xáo trộn nơi lòng người: lo lắng hoang mang sợ hãi đến hôn xiêu phách lạc... Khi Đức Giêsu ngự đến uy nghi như vị Thẩm Phán, nhiều người sẽ khiếp sợ rụng rời trước nhan Ngài, nhưng đối với những ai đã tỉnh thức, cầu nguyện, thì đây lại là giây phút được mong đợi từ lâu. Đáng họ chỉ thấy trong lòng tin, nay được diện đối diện. Đây là cuộc hạnh ngộ giữa những người yêu nhau. Chúa nhận ra tôi, tôi nhận ra Chúa, và tôi hiểu rằng chẳng gì có thể chia lìa được chúng tôi. Tư thế của người biết mình sắp được giải thoát là tư thế đứng, đứng thẳng, đứng vững, đầu ngẩng cao, lòng tràn ngập hy vọng và hân hoan vui sướng trước chiến thắng dứt khoát và trọn vẹn của Vua Giêsu.

Mùa Vọng nhắc ta lần đến đầu tiên của Con Chúa, và nhắc ta chuẩn bị lần đến cuối cùng của Ngài. Giữa hai lần ấy, có biết bao lần Ngài bất ngờ

(xem tiếp trang 3)

## Đức hồng y Parolin: “Phải tổng huy động...”

nhiều thời gian để phục hồi sau một cú sốc khủng khiếp như vậy. Tôi rất ấn tượng với lực lượng phản ứng của chính quyền tại Pháp. Tôi nhận thấy dân chúng vẫn muốn tiếp tục sống, ở nơi mà những kẻ khủng bố đã tìm cách tàn phá và nghiền nát.

Để đáp ứng tình hình, chúng ta cần phải tổng huy động, ở Pháp, ở châu Âu và trên toàn thế giới. Huy động mọi phương tiện an ninh, lực lượng cảnh sát và tình báo để diệt trừ chủ nghĩa khủng bố xấu xa này. Nhưng cũng cần huy động các nguồn lực tinh thần để đáp trả điều ác một cách tích cực. Điều này được thực hiện bằng cách giáo dục tư tưởng từ khước hận thù cho những người trẻ đang tham gia đạo quân thánh chiến. Phải kêu gọi mọi tác nhân, về chính trị cũng như tôn giáo, trong phạm vi quốc gia và quốc tế. Phải thực sự nỗ lực cùng nhau chiến đấu. Nếu không đoàn kết với nhau, sẽ không thể giành phần thắng trong cuộc chiến rất cam go này. Và cũng cần kết hợp cả các tác nhân Hội giáo. Họ phải là một phần của giải pháp này.

– *Sự an toàn của Đức Thánh Cha dường như bị đe dọa nhiều hơn sau những cuộc tấn công này?*

– *Đức hồng y Pietro Parolin:* Điều xảy ra ở Pháp cho thấy, theo cách rõ ràng hơn bao giờ hết, rằng không ai có thể tự cho mình sẽ không bị khủng bố. Vatican có thể là một mục tiêu vì tính quan trọng về mặt tôn giáo. Chúng ta có thể tăng cường các biện pháp an ninh tại Vatican và xung quanh. Nhưng chúng ta không để mình bị tê liệt vì sợ hãi. Vì thế, chương trình làm việc của Đức Thánh Cha vẫn không thay đổi, và sẽ cứ tiến hành.

– *Đức Thánh Cha Phanxicô, người thường nói đến một “cuộc chiến tranh thế giới thứ ba từng phần”, đã coi các cuộc tấn công hôm 13 tháng Mười Một vừa qua là một trong những phần ấy. Điều đó có nghĩa gì?*

– *Đức hồng y Pietro Parolin:* “Từng phần” là có ý nói một cuộc chiến tranh không tuyên bố, bất đối xứng. Một cuộc chiến bên ngoài chiến trường, trong đó nạn nhân là những người dân vô tội, là người trẻ, người lớn, người già. Chiến tranh thế giới thứ ba từng phần cũng có nghĩa là chúng ta không biết giai đoạn sắp

tới ở đâu. Sau vụ Paris, Daech (Nhà nước Hồi giáo) đã cảnh báo rằng đó mới chỉ là bắt đầu. Khắp nơi đều có những biểu hiện của chủ nghĩa khủng bố có liên quan đến chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo.

– *Khi Hoa Kỳ bắt đầu tấn công Iraq hồi tháng Tám 2014, Đức Thánh Cha nói rằng “được phép ngăn chặn kẻ xâm lược bất công”. Liệu đây có phải vẫn là quan điểm của Tòa Thánh về các cuộc tấn công đang diễn ra ở Syria, khi Daech đang muốn trả thù?*

– *Đức hồng y Pietro Parolin:* Đúng thế, vì người ta không thể chấp nhận thứ bạo lực bừa bãi bởi bất cứ lý do gì. Đức Thánh Cha đã trích dẫn Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo như sau: “Việc bảo vệ công ích đòi phải đặt kẻ xâm phạm bất chính vào tình trạng không thể gây hại. Vì lý do này, những nhà chức trách hợp pháp có quyền sử dụng cả đến vũ khí để ngăn chặn những kẻ xâm phạm đến cộng đồng dân sự được ủy thác cho mình”. Áp dụng điều này, một Nhà nước có quyền phòng vệ hợp pháp trong đất nước mình, vì phải bảo vệ các công dân của mình và đẩy lùi những kẻ khủng bố. Khi can thiệp ra bên ngoài, phải có tính hợp pháp thông qua các tổ chức mà cộng đồng quốc tế đã ủy quyền. Vai trò của chúng tôi là nhắc lại những điều kiện này, chứ không phải xác định các phương thế ngăn chặn kẻ tấn công.

– *Trong bối cảnh chiến tranh này, Năm Thánh Lòng thương xót sắp tới có ý nghĩa gì?*

– *Đức hồng y Pietro Parolin:* Trong một thế giới bị bạo lực xâu xé, đây là lúc thích hợp để khởi động cuộc tấn công của lòng thương xót. Có thể hiểu rằng sau các cuộc tấn công khủng bố người ta chỉ muốn báo thù, nhưng phải thực sự chống lại những cảm xúc ấy. Đức Thánh Cha muốn rằng Năm Thánh giúp mọi người gỡ gỡ, thông cảm và vượt qua hận thù. Sau các cuộc tấn công ở Paris, mục tiêu này lại được củng cố. Chúng ta nhận được lòng Chúa thương xót để biết xót thương người khác. Đối với người Hồi giáo, Lòng Thương Xót cũng là tên gọi đẹp nhất của Thiên Chúa, và họ cũng có thể tham gia Năm thánh này, như Đức Thánh Cha đã mong muốn. ■

(Thực hiện phỏng vấn:  
Sébastien Maillard,  
phóng viên của La Croix tại Roma)



## Sứ điệp của năm tôn giáo ở Thái Lan gửi người dân Paris

WHD (23.11.2015) – Ngày thứ Năm 19-11, cùng với các tôn giáo lớn khác tham gia cuộc “Tuần hành vì Hòa bình”, người Công giáo Thái Lan đã dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân của các cuộc tấn công khủng bố gần đây ở Paris.



Phát biểu với hãng tin Công giáo CNA, Đức ông Vissanu Thanya-Anan nói: “Thế giới đã mệt mỏi vì thù hận và luôn khao khát hoà bình. Cuộc tuần hành vì hoà bình này, một biểu tượng của việc chung lời cầu nguyện cho các nạn nhân, cũng là một cơ hội để chứng tỏ rằng mọi tôn giáo có thể sống và làm việc hài hòa với nhau và làm việc vì lợi ích của xã hội và đất nước như những công dân tốt”.

Đức ông Vissanu hiện là Phó tổng thư ký Hội đồng Giám mục Thái Lan và đã từng là Phụ tá Thư ký của Hội đồng Toà Thánh về Đối thoại Liên tôn.

Ngày 19-11, Đức ông cùng với Đức giám mục Joseph Chusak Sirisut của Nakhon Ratchasima đã dẫn đầu phái đoàn Công giáo gồm các linh mục, tu sĩ và một nhóm học sinh tham gia cuộc tuần hành vì hoà bình trước Đại sứ quán Pháp tại Thái Lan.

Cuộc tuần hành được tổ chức để cầu nguyện và bày tỏ tình đoàn kết với người dân Pháp sau các vụ tấn công khủng bố tại Paris vào đêm thứ Sáu 13-11 vừa qua do lực lượng tự xưng là Nhà nước Hồi giáo ISIS gây ra, khiến 129 người chết và hơn 300 người bị thương.

Năm tôn giáo chính của Thái Lan gồm Phật giáo, Hồi giáo, Kitô giáo, Ấn Độ giáo và đạo Sikh đã tham gia sự kiện này. Đại diện mỗi tôn giáo lần lượt dâng lời cầu nguyện theo truyền thống

đức tin của mình và ký tên trong Sổ Phấn ưu.

Phụ trách phần cầu nguyện của giới Công giáo là Đức giám mục Chusak, người đứng đầu Văn phòng Đối thoại liên tôn của Hội đồng Giám mục Thái Lan.

Tại cuộc tuần hành này, các nhà lãnh đạo Hồi giáo đã lên tiếng bày tỏ nỗi đau đớn và khổ tâm trước thông tin về các cuộc tấn công khủng bố, và họ cũng bác bỏ ý kiến cho rằng Hồi giáo dung túng bạo lực.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo đã gửi đến ông đại sứ Pháp Gilles Garachon một tuyên bố chung, trong đó viết: “Chúng tôi cùng

nhau cầu nguyện cho những người đã chết, người bị thương, và các gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Nguyện Đấng Tối Cao Xót thương cho các nạn nhân được nghỉ yên muôn đời, và ban ơn an ủi và hy vọng cho những người bị thương và gia đình của họ”.

“Cuộc tuần hành vì hoà bình của chúng tôi hôm nay là một biểu tượng hiệp nhất của năm truyền thống tôn giáo lớn ở Thái Lan. Chúng tôi cùng cầu xin Đấng Tối Cao ban cho chúng tôi húng khởi và sức mạnh trong việc xây dựng hòa bình”.

“Bạo lực không giải quyết được gì, và chúng tôi cực lực lên án mọi hành vi bạo lực nhân danh tôn giáo. Chúng tôi mời gọi mọi người chung tay với chúng tôi xây dựng một nền hoà bình bền vững nhờ công lý, liên đới, và không phân biệt đối xử về quốc tịch, tôn giáo, địa vị và màu da”.

Đức ông Vissanu nhấn mạnh rằng Giáo hội Công giáo rất gần gũi với các nạn nhân của đau khổ, của bách hại và thiên tai.

Nhắc lại rằng Đức Thánh Cha Phanxicô không ngừng kêu gọi hòa bình, Đức ông nói: “Chúng tôi ghi nhớ giáo huấn của Đức Thánh Cha, giáo huấn ấy truyền cảm hứng cho chúng tôi... tìm kiếm con đường giải quyết xung đột và nỗ lực xây dựng hoà bình và đối thoại”.

Đức ông cũng nhấn mạnh đến trách

### SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

đến. Xin cho tôi luôn đứng thẳng, cao đầu ra đón Ngài, chẳng chịu bỏ lỡ một lần cùng Ngài gặp gỡ.

#### CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, con thường thấy mình không có giờ cầu nguyện, không có giờ đi vào sa mạc để ở bên Chúa và trò chuyện với Ngài.

Nhưng thật ra sa mạc ở sát bên con.

Chỉ cần một chút cố gắng của tình yêu

là con có thể tạo ra sa mạc.

Mỗi ngày có biết bao giây phút có thể gặp Chúa

mà con đã bỏ mất:

Khi chờ một người bạn,

chờ đèn xanh ở ngã tư,

chờ món hàng đang được gói.

Khi lên cầu thang,

khi đến nơi làm việc,

khi kẹt xe,

khi cúp điện bất ngờ.

Thay vì bực bội hay nóng ruột

con lại thấy mình sống an bình

trong sự hiện diện của Chúa.

Lạy Chúa,

những sa mạc ngăn ngui hằng ngày giúp con tỉnh thức

để nhạy cảm với ý Chúa.

Xin cho con yêu mến Chúa hơn

để tìm ra những sa mạc mới

và vui vẻ bước vào. ■

(gợi hứng từ Madeleine Delbrèl)

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

nhệm chung và nói rằng: “Chúng tôi cần sự hợp tác và thiện chí của mọi công dân có trách nhiệm để bảo vệ các quyền căn bản và phẩm giá của mỗi con người”.

Nhắc lại vụ đánh bom tại Bangkok hồi tháng Tám vừa qua đã khiến 20 người thiệt mạng và 125 người bị thương, Đức ông Vissanu nói: “Thế giới đã hiệp nhất trong tình liên đới và cầu nguyện cho Thái Lan, và bây giờ chúng tôi có bốn phận cầu nguyện cho những người khác ... trong thời điểm đau thương khó khăn này”. ■

(Theo CNA)

Sau nghi thức xông hương, Đức cha chủ sự giải thích ý nghĩa của cử hành tôn vinh Thánh giá: “Hôm nay chúng ta tham dự cử hành này với ý thức lời Thánh giá hoàng Gioan Phaolô II nhấn nhủ tất cả chúng ta: ‘Các con hãy mang cây Thánh giá này đi qua mọi đất nước trên địa cầu, cây Thánh giá là dấu hiệu tình yêu Chúa Giêsu Kitô cho con người và hãy loan truyền: chỉ qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô chúng ta mới tìm được ơn cứu độ’. Hôm nay Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIII; trong những ngày này, với đức tin chúng ta hãy tôn thờ quyết định đời đời của Thiên Chúa muốn dùng mầu nhiệm Thánh giá làm bí tích về lòng thương xót của Chúa. Khi nhìn ngắm Thánh giá, chúng ta hãy nhớ đó là nơi đã hoàn tất bí tích tình yêu của Đức Kitô đối với Hội Thánh Người. Khi chào kính Thánh giá, chúng ta hãy nhớ Đức Kitô đã huỷ bỏ mọi chia rẽ trong máu Người, làm cho dân Chúa từ khắp các dân tộc được duy nhất. Khi kính thờ Thánh giá, chúng ta hãy suy nghĩ mình vừa là môn đệ Đức Kitô vừa tuyên xưng mình là môn đệ của Người, và hằng ngày mang lấy thánh giá riêng của mình, chúng ta phải quảng đại đi theo Người”.

Sau Tin mừng theo Thánh Gioan (Ga 3,13-17) và lời nguyện chung, các bạn trẻ cùng giờ cao mũ và cành lá, hân hoan ca ngợi cây Thánh giá là biểu tượng của tình yêu: “Thập Giá là chữ tình, Giêsu là chữ yêu: hai chữ nói lên điều Thiên Chúa là tình yêu...”

Nghi lễ cung nghinh Thánh giá kết thúc lúc 15g30 với lời nguyện chung và phép lành của Đức cha chủ sự.

Sau nghi lễ cung nghinh Thánh giá là phần rước cờ Đại hội, theo sau có các đoàn thuộc 10 giáo phận trong Giáo tỉnh. Trong khi đó mọi người được nghe lại lược sử các kỳ Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh đã qua và giới thiệu những nét chính yếu, tiêu biểu về đời sống văn hoá và đức tin của từng giáo phận trong Giáo tỉnh.

Lúc 16g00, lá cờ của Đại hội được kéo lên và tung bay trong lời nhạc vui tươi phấn khởi của bài hát “Tôn vinh Ba Ngôi”.

Sau đó, Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đọc diễn văn chào mừng và có đôi lời tâm tình với các tham dự viên. Ngài nhấn mạnh với các

bạn trẻ rằng họ không chỉ là đối tượng để Giáo Hội phục vụ mà còn phải là những người làm chủ và đi phục vụ người khác. Ngài cũng gọi lại lịch sử hào hùng của mảnh đất Sở Kiện, nơi diễn ra Đại hội, đồng thời mời gọi các bạn trẻ hãy kín múc ánh sáng của Chúa Thánh Thần và bước đi trên con đường của Đức Kitô để xây dựng Hội Thánh và quê hương Việt Nam.

Sau khi đại diện các cấp chính quyền lên tặng hoa cho Đại hội, Đức hồng y Phêrô đã tuyên bố chính thức khai mạc Đại hội.

Tiếp theo một hoạt cảnh ngắn diễn tả ý nghĩa của chủ đề Đại hội “Anh em là muối và ánh sáng trần gian”, các bạn trẻ cùng với bốn ca sĩ và hơn 300 linh hoạt viên cùng nhau hát vang bài ca chủ đề với cử điệu đầy quyết tâm: “Anh em là muối cho đời, muối cho đời mặn nồng tươi mới; hãy là ánh sáng trần gian, ánh sáng cho đời nhận biết Chúa là Cha...”

Đến 16g30, Đại hội bước vào phần hội thảo với bài thuyết trình của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục giáo phận Thái Bình, có đề tài “Người trẻ sống và làm chứng cho đức tin trong bối cảnh tục hoá và đa phương diện hôm nay”.

Buổi tối, Đêm văn nghệ và diễn nguyện của Đại hội đã được Đức hồng y Phêrô khai mạc vào lúc 19g45. Chương trình văn nghệ và diễn nguyện gồm 9 tiết mục của các giáo phận Hà Nội, Hưng Hoá, Lạng Sơn, Hải Phòng, Bắc Ninh và Phát Diệm. Thông qua các tiết mục được chuẩn bị công phu, mang đậm sắc màu văn hoá đa dạng của các địa phương, các bạn trẻ đã mang đến những thông điệp đẹp trong cuộc sống, những chứng nhân để ca tụng tình yêu Thiên Chúa.

Ngày Đại hội đầu tiên kết thúc với buổi cung nghinh Thánh Thể và cầu nguyện trước Thánh Thể, đến tận 23g30.

*Ngày thứ hai*

Bước sang ngày thứ hai, lúc 7g30 sáng, Đại hội đã nghe Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục giáo phận Thanh Hoá, thuyết trình đề tài “Giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Đại hội thế giới các Gia đình”. Trước khi đi vào chi tiết, Đức cha Giuse cũng trình bày sơ lược lịch sử của Đại hội thế giới các Gia đình. Mười bài giáo lý của Đại hội này đã được Đức cha chia sẻ với

phong cách dí dỏm và trẻ trung, thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ.

Xen giữa bài thuyết trình là những bài hát với cử điệu theo đề tài gia đình: “Thắp sáng tình yêu gia đình”, “Nên một tình yêu”. Trước khi kết thúc, Đức cha Giuse nhắc lại những giáo huấn của Đức Thánh Cha trong Đại hội thế giới các Gia đình dành cho giới trẻ, để giúp các bạn ý thức hơn tầm quan trọng của gia đình, ý thức phẩm giá con người trong sinh hoạt tính dục, sự chung thủy trong hôn nhân và sứ mệnh làm ngôn sứ loan báo niềm vui Tin Mừng.

Kết thúc phần thuyết trình, Đức cha Giuse đã cùng với các linh hoạt viên giáo phận Thanh Hoá hát và làm cử điệu bài hát “Ra khơi cùng Đức Kitô”.

Cao điểm của Đại hội là Thánh lễ đại triều bế mạc Đại hội được cử hành lúc 9g30 do Đức hồng y Phêrô chủ sự. Thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho việc truyền giáo, đặc biệt cho người trẻ. Đồng tế với Đức hồng y có Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, quý Đức cha và hơn 300 linh mục.

Mở đầu thánh lễ, Đức hồng y Phêrô nói lên mối tương quan giữa Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội với Đại hội giới trẻ thế giới mà Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II thiết lập và ngài cũng mời gọi các bạn trẻ lên đường, để làm muối và ánh sáng cho thế gian.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục giáo phận Hải Phòng và là Chủ tịch Ủy ban giới trẻ của HĐGMVN đã nói về sứ mạng truyền giáo mà Thầy Giêsu để lại cho các môn đệ: các ông đã đón nhận và can đảm lên đường, mạnh mẽ làm chứng cho Chúa. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng trao cho người trẻ sứ mạng truyền giáo, đi đến mọi ngõ ngách của cuộc đời, biến đổi tối tăm thành ánh sáng, làm cho cuộc đời đang nhạt phai niềm tin trở nên mặn nồng, và các bạn trẻ được mời gọi dùng tuổi thanh xuân, nghị lực, sức khỏe, lòng hăng say của mình, để diễn tả một hình ảnh Giáo hội trẻ trung, năng động và đầy sức sống.

Sau phép lành cuối lễ là nghi thức trao cờ và Thánh giá Đại hội Giới trẻ cho giáo phận Vinh. Các bạn trẻ chia tay nhau trong lưu luyến, hẹn gặp lại ở Đại hội năm sau. Họ hân hoan trở về nhà như những chứng nhân của Tin Mừng, như là muối và ánh sáng cho trần gian. ■